



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว๑๐๑๙ ๙ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษาทุกท่าน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของ
กระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ ในวันพุธที่
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการ
ประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของ
กระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายไมตรี อินทุสุต)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว๑๐๒๐



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอิษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง โทรสารกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๙๑๓ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปประเด็นการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในระดับจังหวัด ได้แก่ เรื่องภัยแล้ง การสำรวจพื้นที่เกษตร และเรื่องอื่น ๆ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไมตรี อินทสุต)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๓๕ ลี๖



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๐๑๐๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปประเด็นการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ ในวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม และได้เชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมทุกสัปดาห์ นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไมตรี อินทสุต)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐

**สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจำวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย**

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของร.ม.ว.มท. ที่รับผิดชอบ
การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)			
<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑. ปัญหาภัยแล้ง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด และดำเนินการตามระเบียบกฎหมายเคร่งครัด รวดเร็ว รวมทั้งต้องควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด กรณีที่ปลูกพืชตามที่รัฐบาลขอความร่วมมือ ซึ่งได้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตร เช่น จังหวัดกำแพงเพชรทำสวนมะละกอ จังหวัดจันทบุรีทำสวนผลไม้ ทั้งนี้ ในส่วนกรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรงดปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำมากในฤดูแล้ง แต่เกษตรกรยังปลูกพืชอยู่ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดูแลในเรื่องดังกล่าว โดยเน้นความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และขอให้ใช้หลักรัฐศาสตร์ในการดำเนินการ - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำว่ามีจำนวนเท่าใด ปลูกพืชอะไร มีพื้นที่จำนวนกี่ไร่ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว โดยส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้แจ้งรายละเอียดเป็นหนังสือให้จังหวัดทราบอีกครั้ง) - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ได้อนุมัติหลักการโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และให้ความเห็นชอบงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการ จำนวน ๓,๑๗๓ ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและให้จ้างเกษตรกรที่มีรายได้น้อยเป็นลำดับแรก โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักในการนำแผนงานโครงการลงไปดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งต้องให้มีผลการดำเนินงานในเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๘ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย <p>๒. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘</p>	<p>ทุกจังหวัด</p>	
		<p>ทุกหน่วยงานในสังกัด มท. ทุกจังหวัด</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของร.ม.ท. ที่รับผิดชอบ
	<p>โดยเฉพาะงบลงทุน ดังนั้น ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะงบลงทุน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมโยธาธิการและผังเมือง</p> <p>๓. การแก้ไขปัญหาเสาพิศิต ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแล เรื่อง Demand Side เพื่อรณรงค์ให้คนในพื้นที่ไม่มีความต้องการ เสาพิศิตโดยใช้กลไกทางปกครอง เน้นให้ท้องที่เข้ามามีส่วนร่วมใน การกำหนดกิจกรรมในพื้นที่</p> <p>๔. การแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ โดยเกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงาน การค้าประเวณี ขอทาน และการอพยพย้ายถิ่นฐาน เช่น ชาวโรฮิงญา และชาวอุยกูร์ หากสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้จะส่งผลกระทบต่อ การยกระดับของประเทศ และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างความ เข้าใจกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่าเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล</p> <p>๕. การจัดระเบียบชายหาด ขอให้ดำเนินการให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการจัดระเบียบชายหาดให้ เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ให้จัดระเบียบพื้นที่/ ขอบเขตของผู้ประกอบการให้ชัดเจนโดยไม่ไปสร้างความเดือดร้อน แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ใช้พื้นที่ หากจังหวัดใดได้จัดระเบียบ ชายหาดไปแล้วให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย</p> <p>๖. การจัดระเบียบทางเท้าและพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ขอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดระเบียบทางเท้าและพื้นที่สาธารณะให้มีความ เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะในเขตเมือง เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจ เกิดการหมุนเวียน โดยใช้หลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ควบคู่กัน</p> <p>๗. การจัดตลาดนัดชุมชนและถนนคนเดิน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นำสินค้า OTOP และสินค้าที่ผลิตในพื้นที่มาจำหน่าย สำหรับการ จัด ถนนคนเดินต้องจัดให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย แล้วแต่ความเหมาะสม ของจังหวัด เพื่อเป็นการกระตุ้นการบริโภค</p> <p>๘. การสร้างความปรองดอง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสื่อสารและ สร้างความเข้าใจกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการอื่น ๆ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดบรรยากาศ ความปรองดองสมานฉันท์ โดยต้องชี้แจงให้เห็นว่ามีความเห็นต่างกันได้ แต่อย่าให้เกิดความขัดแย้ง รวมทั้งต้องสร้างความเข้าใจในเรื่อง การปฏิรูปตามบริบทของแต่ละพื้นที่</p> <p>๙. การเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ขอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งทุกส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมกันกำหนด มาตรการในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการ เทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน พระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย และน้อมนำไปปฏิบัติ รวมทั้งขอให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการทุกส่วนราชการ</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p> <p>จังหวัด เป้าหมาย (ที่มีพื้นที่ ชายหาด)</p> <p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>เข้าไปเขียนข้อความที่แสดงถึงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อให้เกิดกระแสการน้อมนำ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านสื่อมวลชนมีเดียต่าง ๆ</p>		
	<p>๑๐. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ขอให้ผู้ว่าราชการในแต่ละจังหวัดเล่นบทบาทเป็นพ่อค้า สินค้าไหนที่สามารถขายออกได้หรือสามารถสร้างตลาดได้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลองแสดงฝีมือ โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านอยากจะทำให้เกิดตลาดนอกเหนือจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ</p>	ทุกจังหวัด	
	<p>๑๑. การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลไม่ให้มีการเผาในพื้นที่เขตป่าไม้</p>	ทุกจังหวัด	
	<p>๑๒. การดูแลความสะอาดในพื้นที่ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในแม่น้ำลำคลอง เช่น ผักตบชวา เป็นต้น</p>	ทุกจังหวัด	
	<p>๑๓. ให้ทุกจังหวัดสำรวจสิ่งก่อสร้างในจังหวัด เช่น กระจกเข้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ เป็นต้น โดยให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรวจสอบว่าสิ่งก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ พร้อมทั้งดูแล/ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ หรือหยุดให้บริการหากมีความเสี่ยง</p>	ทุกจังหวัด	
	<p>๑๔. แผ่นดินไหวและสึนามิ</p> <p>- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลระบบการแจ้งเตือนภัยสึนามิให้สามารถใช้งานได้จริง ตั้งแต่การรับข้อมูลจากหน่วยงานต่างประเทศและในประเทศ กระบวนการแจ้งเตือนภัยทั้งหอสัญญาณเตือนภัย หอกระจายข่าวสามารถครอบคลุมทุกพื้นที่ การอพยพของประชาชน ที่หลบภัย (Shelter) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ช่วยเหลือลงพื้นที่</p>	ทุกจังหวัด	
	<p>- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจอาคารสูงที่มีความเสี่ยงจากกรณีเกิดแผ่นดินไหว</p>	ทุกจังหวัด	
	<p>๑๕. การป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจอาคารสูงและสำรวจวัสดุ/อุปกรณ์ให้มีความมาตรฐานและมีความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ไฟไหม้ในอาคารสูง</p>	ทุกจังหวัด	
	<p>๑๖. งบประมาณของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด รัฐบาลให้ความสำคัญกับงบประมาณจึงได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด</p>	ทุกจังหวัด	
	<p>๑๗. การดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น นโยบายกระทรวงมหาดไทยชัดเจนว่าไม่มีการซื้อขายตำแหน่งในทุกระดับ พิจารณาโดยยึดหลักคุณธรรม</p>	ทุกจังหวัด	
	<p>๑๘. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งแก้ไขปัญหาให้กับผู้มาร้องเรียน ขอฝากศูนย์ดำรงธรรมเรื่อง ภัยแล้งพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ควรลงไปหาข้อมูลในพื้นที่ไปพบผู้เดือดร้อน ต้องทำงานเชิงรุกให้มากขึ้น</p>	ทุกจังหวัด	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>๑๙. การปรับปรุงการให้บริการด้านที่ดิน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำชับสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/อำเภอ ต้องปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้เกิดความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี</p> <p>๒๐. ปัญหาจังหวัดชายแดนภายใต้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ จัดโครงการลงไปตามแผนยุทธศาสตร์ ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่</p> <p>๒๑. ปัญหาการก่อความไม่สงบ กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจสอบพื้นที่จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>๕ จขต.</p> <p>ทุกจังหวัด</p>	
<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>สถานการณ์ภัยแล้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงประสบภัยแล้ง และลุ่มแม่น้ำยมตอนล่าง ลุ่มแม่น้ำปิงตอนล่าง ลุ่มน้ำบางปะกง/ปราจีน น้ำเค็มหนุน และแม่น้ำป่าสัก - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลเรื่องน้ำในการทำสวนผลไม้ในภาคตะวันออก (จันทบุรี ระยอง ตราด) พร้อมทั้งรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อประมวลผลเสนอคณะรัฐมนตรี 	<p>ทุกจังหวัด</p>	
<p>ข้อราชการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑. การคัดเลือกบุคคลขึ้นดำรงตำแหน่งต่าง ๆ กำลังอยู่ในช่วงของการดำเนินการตามระเบียบราชการ ซึ่งนโยบายกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำชัดเจนว่าจะไม่ให้มีการซื้อขายตำแหน่งโดยเด็ดขาด</p> <p>๒. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการประเมินการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือประชาชนผู้รับบริการ ว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ของกรมที่ดินหรือไม่อย่างไร</p> <p>๓. กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทางไกล (Video Conference System) ขอให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมแทนแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับทราบข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย และปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกำหนด</p>	<p>ทุก</p> <p>หน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>	
<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายแก่นเพชร ช่วงรังษี)</p>	<p>๑. การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งงบประมาณในภาพรวมและงบลงทุน</p> <p>๒. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมติ กนจ. กำหนดวงเงินงบประมาณ ๒๘,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของร.ม.ท. ที่รับผิดชอบ
	<p>- แผนงาน/โครงการที่เห็นควรสนับสนุนภายในกรอบวงเงิน ๒,๘๕๗ โครงการ วงเงิน ๒๘,๖๒๔,๗๔๘,๘๒๐ บาท</p> <p>- แผนงาน/โครงการที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน ๑,๔๙๑ โครงการ วงเงิน ๑๗,๖๑๙,๔๓๑,๓๔๗ บาท</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมข้อมูลแผนงาน/โครงการดังกล่าวให้พร้อมในขั้นตอนต่อไป</p> <p>๓. คุณภาพแผน จากการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดของ สศช. พบว่ามี ๔ กลุ่มจังหวัดต้องปรับปรุงและ ๑๕ จังหวัดอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งทีมบูรณาการกลางจะไปนิเทศงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพแผนต่อไป เนื่องจากคะแนนคุณภาพแผนอาจส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด</p>	ทุกจังหวัด	
<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายไมตรี อินทุสุต)</p>	<p>แนวคิดในการจัดระเบียบชายหาด</p> <p>๑. การห้าม ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้าง เช่น เต็นท์ เตียงผ้าใบ เป็นต้น - การบังคับใช้กฎหมาย <p>๒. การช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบ สํารวจ/แยกประเภทกลุ่มอาชีพ โดยประสานกับท้องถิ่น หน่วยงานในพื้นที่ สภาหอการค้า ฯลฯ ซึ่งมี ๓ มิติที่ต้องดำเนินการ คือ ปรับทัศนคติ ปรับสถานที่ และปรับอาชีพ ซึ่งต้องทำให้เกิดสมดุล</p> <p>๓. การดูแล ต้องให้เกิดความยั่งยืน โดยให้ผู้ค้า ท้องถิ่น ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงการปรับปรุง/ฟื้นฟูภูมิทัศน์และทัศนียภาพ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาจากบริบท จุดเด่น และจุดด้อยของแต่ละพื้นที่เป็นหลัก</p>	จังหวัดเป้าหมาย (ที่มีพื้นที่ชายหาด)	
<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก)</p>	<p>สรุปการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗</p> <p>สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ มุ่งเน้นให้สะท้อนผลการทำงานในปัจจุบันของผู้ว่าราชการจังหวัดในภาพรวม โดยจำแนกจังหวัดออกเป็น ๓ กลุ่ม เช่นเดียวกับ กพร. ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) จังหวัดขนาดใหญ่ (L) ๒) จังหวัดขนาดกลาง (M) ๓) จังหวัดขนาดเล็ก (S) <p>โดยข้อมูลได้แสดงให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของผลการดำเนินงานระหว่างกลุ่มจังหวัดที่มีขนาดต่างกันและเลือกนำเสนอเฉพาะบางตัวชี้วัดตาม ๘ พันธกิจในกลุ่มโครงการเน้นหนักของทาง</p>	ทุกจังหวัด	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>กระทรวงมหาดไทย การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติ ในระดับจังหวัด โดยใช้ค่าเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานในแต่ละพันธกิจและใช้เป็นข้อมูลในการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับพันธกิจต่อไป</p> <p>ข้อจำกัดของข้อมูลค่าเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดเป็นเพียงค่าเฉลี่ยจากข้อมูลเฉพาะจังหวัดที่ได้รวบรวมข้อมูลจำนวน ๖๕ จังหวัด และเป็นการวิเคราะห์โดยเลือกเฉพาะข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด ทำให้ผลการวิเคราะห์อาจมีความโน้มเอียงไปจากความเป็นจริงบ้าง ความครบถ้วนของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล และความสอดคล้องต่อกันของข้อมูลจะช่วยให้ผลการวิเคราะห์สามารถสะท้อนภาพการดำเนินงานที่แท้จริงของผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นอย่างดีดังต่อไปนี้</p> <p>- พันธกิจที่ ๑ ตามรอยเท้าพ่อ ข้อมูลจำนวนหมู่บ้านเป้าหมายปี ๒๕๕๘ และจำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินการในเดือนที่ผ่านมาส่วนใหญ่ตอบจำนวนที่เพิ่มขึ้น และมีบางส่วนตอบเป็นจำนวนรวมของจังหวัด ควรกำหนดให้เป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>- พันธกิจที่ ๒ คนไทยรักกัน หลายจังหวัดไม่ได้ให้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ไม่น่าเชื่อถือเนื่องจากมีความไม่สอดคล้องต่อกันของวิธีการตอบคำถาม จึงแบ่งวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้</p> <p>รูปแบบที่ ๑ พิจารณาว่าภายในจังหวัดจัดกิจกรรมทั้งหมดกี่ครั้งก่อน แล้วจึงเติมข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม เช่น จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น</p> <p>รูปแบบที่ ๒ พิจารณาว่า แต่ละภาคส่วนจัดกิจกรรมกี่ครั้งแล้วจึงคำนวณจำนวนครั้งที่ทุกภาคส่วนรวมกันจัดกิจกรรม เช่น จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดลำปาง จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นต้น</p> <p>รูปแบบที่ ๓ คล้ายกับการตอบในรูปแบบที่ ๒ ต่างกันตรงที่เป็นการนำเสนอข้อมูลจำนวนครั้งที่หลายภาคส่วนรวมกันจัดกิจกรรม เช่น จังหวัดพัทลุง จังหวัดอ่างทอง เป็นต้น</p> <p>- พันธกิจที่ ๓ เมืองสวยน้ำใส มีบางจังหวัดให้ข้อมูลขีดความสามารถในการกำจัดขยะรวมต่ำกว่า ขีดความสามารถของแต่ละภาคส่วน ตัวอย่างความสำเร็จเช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปริมาณขยะของจังหวัด ๑,๑๓๕ ตันต่อวัน โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นมีขีดความสามารถกำจัดขยะถึง ๔๓๘ ตัน/วัน และมีการการคัดแยกขยะถึง ๗๒ แห่ง</p> <p>- พันธกิจที่ ๔ เมืองไทยน่าอยู่ จำแนกตามภาพรวมตัวชี้วัดและกลุ่มจังหวัดจำนวนหมู่บ้านเข้มแข็ง พบว่ากลุ่มจังหวัดขนาดกลางมีจำนวนคดีการค้ามนุษย์เฉลี่ยมากที่สุดและกลุ่มจังหวัดขนาดเล็กมีคดีแรงงานต่างด้าวเฉลี่ยมากที่สุด</p>		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>- พันธกิจที่ ๕ ดำรงธรรม ดำรงไทย จำแนกตามตัวชี้วัดและกลุ่มจังหวัด เช่น การเข้าใช้บริการและผลการดำเนินการพบว่กลุ่มจังหวัดขนาดกลางมีจำนวนผู้เข้าใช้บริการมากที่สุดถึง ๑,๑๑๑ รายการ ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ๘๔๕ รายการ</p> <p>- พันธกิจที่ ๖ มหาดไทยใสสะอาด โดยภาพรวมจำแนกตามตัวชี้วัดและกลุ่มจังหวัด เช่น จำนวนผู้ต้องคดีหรือการข่มขู่ความผิด / มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต จากข้อมูลพบว่ากลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่มีการร้องเรียนมากที่สุด</p> <p>- พันธกิจที่ ๗ ลดความเหลื่อมล้ำแบ่งปันความสุข ตัวอย่างความสำเร็จกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ ตลาดนัดค้าขายจิระประวัติ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง ตลาดบ้านฮวกชายแดนไทยลาว ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก ตลาดชุมชนวัดพิชัยนาวาส ตำบลบ้านเข็ญ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท</p> <p>- พันธกิจที่ ๘ เรียนรู้ค่านิยมไทยก้าวไกลสู่นาคต ตัวอย่างผลงานที่ภาคภูมิใจ/กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จในช่วงเดือนที่ผ่านมา กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ การแก้ปัญหาโพพงางในทะเลสาบสงขลา</p> <p>ทั้งนี้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญและกำชับผู้ปฏิบัติ ในประเด็นการรายงาน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน นำส่งกระทรวงมหาดไทย</p>		
<p>กรมการปกครอง (นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการ ปกครอง)</p>	<p>๑. ปัญหาภัยแล้ง การช่วยประชาชนในช่วงภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและไม่ผิดระเบียบกฎหมายนั้น กรมการปกครองมีข้อเสนอว่า ให้ดูองค์ประกอบอยู่ ๒ ประการ (๑) การประกาศพื้นที่ภัยแล้งอย่างถูกต้องชัดเจน (๒) เมื่อประกาศพื้นที่ภัยแล้งแล้วประชาชนก็จะได้รับสิทธิในการช่วยเหลือ ขอให้นายอำเภอกระเปียบว่าด้วยการช่วยเหลือภัยต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยดำเนินการให้ถูกต้อง</p> <p>๒. การทุจริตทางทะเบียนในหลายพื้นที่</p> <p>๒.๑ กรณีคนต่างด้าวใหม่มาสวมตัวเป็นคนต่างด้าวเก่า กรมการปกครองตรวจสอบพบข้อบกพร่องว่า ปลัดอำเภอที่เป็นเจ้าของ Password มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในระดับผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปแก้ไขข้อมูลทางทะเบียน โดยเฉพาะพื้นที่รอบชายแดน</p> <p>๒.๒ กรณีชนกลุ่มน้อย ๑๙ เผ่า การเรียกค่าธรรมเนียมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของร.ม.ว.ท. ที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๓ กรณีการไม่รับเรื่องในระดับอำเภอ เช่น การขอเพิ่มชื่อขอลงรายการสัญชาติไทย ขอยื่นคำร้องคนต่างด้าวอยู่ถาวร เป็นต้น ขอให้นายอำเภอรับคำร้องมาก่อนถ้ารับแล้วไม่สามารถวินิจฉัยสถานะได้ว่าเป็นคนไทย หรือคนต่างด้าวหรือคนอยู่ชั่วคราว ให้ส่งข้อเท็จจริงพร้อมคำร้องเหล่านั้นมายังกรมการปกครอง เพื่อดำเนินการวินิจฉัยข้อกฎหมายให้ต่อไป</p> <p>๓. การแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสถานประกอบการที่จะก่อให้เกิดปัญหาการค้ำมนุษย์</p>	ทุกจังหวัด	
<p>กรมการพัฒนาชุมชน (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)</p>	<p>๑. เศรษฐกิจฐานราก กรมพัฒนาชุมชนต้องการให้ตลาดมีการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจฐานราก จึงได้มีการดำเนินการจัดตลาดนัดชุมชน โดยมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จากการทำรายงานพบว่า ๔๕ วันที่ได้ดำเนินการบูรณาการร่วมกับกระทรวงกรม และจังหวัด เกิดตลาดชุมชน ๒,๑๐๒ ตลาด โดยได้ดำเนินการจัดในสถานที่ราชการ หน้าศาลากลาง ส่วนราชการต่าง ๆ ๔๐๔ แห่ง ถนนคนเดิน ๑,๐๐๑ แห่ง ดำเนินการจัดในสถานที่ท่องเที่ยว ๖๙๗ แห่ง จากตัวเลขมีเกษตรกรนำพืชผลทางการเกษตรมาจำหน่าย ประมาณ ๓๒,๒๐๐ ราย รวมมูลค่าการซื้อขาย ๗๗๒ ล้านบาท ดังนั้น จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำรวจ ในการอำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่</p> <p>๒. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑,๐๐๐ หมู่บ้าน ได้มีการดำเนินการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอกรมบัญชีกลางโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ คาดว่าในไตรมาสที่ ๒ จะสามารถดำเนินการได้ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นประโยชน์ เช่น การดำเนินการแก้ไขภัยแล้ง การปรองดอง เป็นต้น</p>	ทุกจังหวัด	
<p>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)</p>	<p>๑. ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งสำรวจ กระเช้าไฟฟ้า Cable Car ที่คิดว่าไม่ปลอดภัยหรือโครงสร้างไม่สมบูรณ์ให้แจ้งมายังกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อกรมจะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและออกแบบแก้ไขให้ กรณีการขออนุญาตใหม่หากโครงสร้างสูงเกิน ๑๐ เมตรขึ้นไป ถือว่าเป็นอาคารจะต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร</p> <p>๒. จากการลงพื้นที่ พบว่า พื้นที่บริเวณคลอง ๑๑ จังหวัดนครนายก มีฝักตบชวาจำนวนมากยาวประมาณ ๔ กิโลเมตร ซึ่งกรมเห็นว่าในพื้นที่คลองในจังหวัดอ่างทองตามแผนเดิมนั้น น้ำแห้งทำให้เรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน โดยจะขอเปลี่ยนแผนไปดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครนายก ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	ทุกจังหวัด ยผ./จังหวัดนครนายก	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของร.ม.ว.ม.ท. ที่รับผิดชอบ
<p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</p>	<p>ปัญหาภัยแล้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการตรวจราชการในพื้นที่ให้ลดพื้นที่แล้งซ้ำซากลง - มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ (๑) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ๒๖ จังหวัด ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาดำเนินการจ่ายน้ำและขอความร่วมมือไม่ทำนาปรัง (๒) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ กำหนดให้ ๕๘ จังหวัด ๓,๐๕๒ ตำบล งบประมาณตำบลละ ๑ ล้านบาท ในเรื่องของการสร้างรายได้และดำเนินการทางด้านเกษตร (๓) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจพื้นที่ที่คาดว่าจะวิกฤติรุนแรงในพื้นที่นอกเหนือจากนาข้าว เช่น พื้นที่ของพืชสวนและพืชไร่ เพื่อจะได้นำมาประกอบเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ในการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อสรุปหาแนวทางดำเนินการและเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 	ทุกจังหวัด	
<p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายวัลลภ พริ้งพวงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</p>	<p>การเร่งรัดงบประมาณอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และปี พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>(๑) การจัดสรรเงินอุดหนุนปีงบประมาณ ๒๕๕๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - งบอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะกิจได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณไปแล้วเมื่อช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม เป็นวงเงินที่กระจายไปทั่วประเทศ จำแนกเป็นโครงการ ๓,๗๓๙ โครงการ จากการเก็บตัวเลขจาก ๓,๗๓๙ โครงการ จากข้อมูลเชิงสถิติมีการลงนามแล้ว ๑,๐๐๐ โครงการ ที่เหลืออยู่ในขั้นตอนการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และการสั่งซื้อสิ่งจ้าง ดังนั้น ขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว - งบอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๘,๕๐๐ ล้านบาท เป็นเงินที่โอนเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ฯ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ซึ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับงบประมาณต้องเสนอโครงการตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ฯ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบก่อน แล้วดำเนินการตามระเบียบพัสดุ จากตัวเลขที่มีการรายงานพบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดที่เห็นชอบแล้วร้อยละ ๙๕ ขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เห็นชอบโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขึ้นมาหรือในกรณี ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบแล้วให้เร่งรัดการสั่งซื้อสิ่งจ้าง 	ทุกจังหวัด	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของร.ม.ท. ที่รับผิดชอบ
	<p>(๒) การจัดสรรเงินอุดหนุนปีงบประมาณ ๒๕๕๘</p> <p>- งบอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะกิจ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ขณะนี้ได้จัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุดแรก ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท เมื่อปลายเดือนกันยายน ให้ดำเนินการสั่งซื้อสิ่งจ้าง แต่ให้รอลงนามจนกว่าจะมีเงินงวดไป ในส่วนของงบอุดหนุน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ได้มีการเสนอโครงการเป็นจำนวนมากถึง ๑๑,๒๖๒ โครงการ ซึ่งกระจายไปยังทุก ๆ จังหวัด ขณะนี้ได้มีการลงนามไปแล้ว ๗,๒๖๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ</p> <p>๑) เร่งรัดในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการเสนอราคากลาง ประมาณ ๒,๐๐๐ โครงการ ส่วนที่เหลืออยู่ในขั้นตอนของการประกาศประกวดราคาและการเปิดซองในงบประมาณชุดที่สอง ขณะนี้สำนักงบประมาณได้อนุมัติไปเมื่อ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ โดยเร่งรัดในขั้นตอนการตรวจราคากลาง การสั่งซื้อสิ่งจ้างต่อไป และการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบงบประมาณ</p> <p>๒) ตรวจสอบการดำเนินการสั่งซื้อสิ่งจ้างตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และปลัดจังหวัด เข้าร่วมจัดทำแผนในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณร่วมกันต่อไป</p>		
การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (เฉพาะส่วนกลาง)			
<p>ข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) (นายภานุ แยมศรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย (ศสน.มท.))</p>	<p>๑. ข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)</p> <p>๑.๑ การดูแล รักษาความปลอดภัยในเขตเมืองใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยว และพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ รอง นรม./ร.ม.ท./ผอ.ศมบ. เน้นย้ำให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ทุกจังหวัด และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองใหญ่ดูแลรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาใช้บริการจำนวนมาก และเมืองเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ</p> <p>๑.๒ เพิ่มมาตรการด้านการข่าว ศมบ. ขอให้กระทรวงมหาดไทยเพิ่มมาตรการด้านการข่าวให้ได้รับข่าวสาร ข่าวกรองที่ใกล้เคียงความเป็นจริงและรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุลักษณะใดในพื้นที่ใด เพื่อป้องกันและลดระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>๑.๓ การตรวจสอบประสิทธิภาพ CCTV ให้กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการตรวจสอบประสิทธิภาพ ระบบ CCTV ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และบูรณาการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการใช้ประโยชน์จากกล้อง CCTV</p> <p>๑.๔ การดำเนินการกลุ่มชาวโรฮีนจา ให้กระทรวงมหาดไทยติดตามการดำเนินการต่อกลุ่มชาวโรฮีนจาที่ถูกจับกุม ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และถูกแยกไปควบคุมตัวที่บ้านพักเด็กและสถาน</p>	<p>สธ.</p> <p>ปค.</p> <p>สธ. กทม.</p> <p>สป.มท.(ตท.) ปค.</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>คุ้มครองต่าง ๆ ได้แก่ ๑) บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครศรีธรรมราช ๒) สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จ.สงขลา และ ๓) สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ (บ้านศรีสุราษฎร์) จ.สุราษฎร์ธานี</p> <p>๑.๕ การติดตามและประเมินผลข้อสั่งการของ รอง รมว./รมว.กท./ผอ.ศมบ. ให้ทุกส่วนราชการที่รับข้อสั่งการของ ศมบ. ไปดำเนินการรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติ นำส่ง ศมบ. เพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงมาตรการที่ต้องดำเนินการต่อไป เพื่อรายงาน รอง รมว./รมว.กท./ผอ.ศมบ. ทราบ</p> <p>ข้อสั่งการ/ข้อประสานงานของ ศมบ. ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ทุกจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลรักษาความปลอดภัย มิให้เกิดเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงในเขตเมืองใหญ่และพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ (มอบ จังหวัดทุกจังหวัด ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๔ (ส)/๖๙๖ ลว. ๓ ก.พ. ๒๕๕๘ และ สถ. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๔(ส)/๖๙๕ ลว. ๓ ก.พ. ๒๕๕๘)</p> <p>๒. เพิ่มมาตรการด้านการข่าวให้ได้รับข่าวสาร ข่าวกรองที่ใกล้เคียงความเป็นจริงและรู้ล่วงหน้า (มอบ ปค. ตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท ๐๒๑๔ (ส) /๖๙๔ ลว. ๓ ก.พ. ๒๕๕๘)</p> <p>๓. ติดตามความคืบหน้าการดูแลชาวโรฮีนจาในความรับผิดชอบของบ้านพักเด็กฯ และสถานคุ้มครองฯ ในพื้นที่ จ.นศ. สข. และ สฎ. (มอบ จ.นศ. สข. และ สฎ. รายงาน มท. ภายใน ๙ ก.พ. ๕๘ ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๔ (ส)/๖๙๗ ลว. ๓ ก.พ. ๒๕๕๘)</p> <p>๒. ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี PMOC กำหนดให้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความมั่นคง ประชุมทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือน กรณีเร่งด่วนจะประชุม ๒ ชั่วโมง หลังจากแจ้งนัดหมาย - ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประชุมร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมของกลุ่มจังหวัดทั้ง ๑๘ กลุ่มจังหวัด โดยนัดหมายประชุมทุกวันอังคารของสัปดาห์ เวลา ๑๐.๐๐ น. ขณะนี้ได้ประชุมไปแล้ว ๒ กลุ่มจังหวัด - สาธารณภัย จะนัดหมายประชุมตามสถานการณ์เร่งด่วน <p>ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการแล้ว</p> <p>๓. การบูรณาการปัญหาเรื่องการท่องเที่ยว ศมบ. กำหนดประชุมในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.</p>	<p>สถ. ทุกจังหวัด</p> <p>ปค.</p> <p>ปค.</p> <p>สบจ.สป.</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>๔. การค้ามนุษย์ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมข้อมูลกรณีการปฏิบัติการดักจับแก๊งที่จังหวัดอุดรธานี แล้วรายงานให้ทราบ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้ว</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอให้เลขาธิการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยรวบรวมข้อมูลและรายงานให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบเพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ</p> <p>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การดำเนินการกับกลุ่มชาวโรฮิงญา ได้มอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการเป็นพิเศษ</p> <p>๒. ปัญหาการค้ามนุษย์ กรณีการปฏิบัติการดักจับแก๊งที่จังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้กรมการปกครองและจังหวัดอุดรธานีจัดทำรายงานข้อมูลดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป</p> <p>๓. การประชุมศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี PMOC ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง</p>	<p>ปค.</p> <p>ศสน.มท.</p> <p>ปค.</p> <p>ปค.</p> <p>สบจ.สป.</p>	
การจัดระเบียบทางเท้า (คลองถม)	<p>กรุงเทพมหานคร (ดร.วิมลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)</p> <p>๑. ขณะนี้กรุงเทพมหานครกำลังเร่งดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ โดยตามแผนกำหนดให้วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นวันสุดท้ายของการค้าขายบริเวณคลองถม หลังจากนั้นวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป กรุงเทพมหานครจะเข้าดำเนินการจัดระเบียบบริเวณคลองถม หลังจากได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรายละเอียดประกอบไปด้วย</p> <p>๑.๑ แผนการจัดตั้งตรากำลังในการจัดระเบียบคลองถม โดยใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารจำนวน ๖๐๐ คนในสัปดาห์แรก หลังจากนั้นถอนกำลังลงเหลือ ๓๐๐ คน ในบริเวณ ๒๐ จุดบนถนน ๔ สายหลัก ๕ สายรอง พร้อมทั้งแบ่งเป็นกองอำนวยความสะดวก/ย่อยตามแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนตามจุดต่างๆ</p> <p>๑.๒ การปรับปรุงแผนบูรณะภูมิทัศน์ถนน ๕ ด้านและถนนโดยรอบอีก ๔ ด้านบริเวณคลองถมทั้งหมด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวก็จะมีผลดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย</p> <p>๒. กรณีที่มีข่าวจากสื่อสารมวลชนว่าสถานที่คลองถมที่ทางกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดให้ ๑๑ แห่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ของเอกชนและมีการเรียกเก็บค่าเช่าจ่ายสูง กรุงเทพมหานครขอยืนยันว่า</p>	<p>กทม.</p>	<p>- เลขาธิการ รมว.มท. (พล.ต.ต. ธารา ปุณศรี)</p> <p>- ผู้ช่วยเลขาธิการ รมว.มท. (นายจาดูร อภิชาติบุตร)</p> <p>- ประจักษ์ สกล. (พลตต. ปราโมช ปทุมวงศ์)</p> <p>- คณะทำงาน รมว.มท. (นายสายสุรีย์ บุณนาค)</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>พื้นที่คลองถม ๑๑ แห่ง ผู้ประกอบการไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าเช่าพื้นที่จากผู้ค้าแต่ประการใด</p> <p>กรุงเทพมหานคร (พล.ต.ต. วิชัย ลังษ์ประไพ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)</p> <p>๑. กรณีที่มีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องการจัดระเบียบทางเท้าคลองถม ซึ่งได้มีการร้องทุกข์กับท่านผู้ว่าฯกทม. ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ค้าที่ไม่เห็นด้วยประมาณ ๑๐๐ ราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสียผลประโยชน์โดยตรงซึ่งทางกลุ่มผู้ค้าได้มีข้อเรียกร้องเพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้</p> <p>(๑) ขอให้เข้าไปปรับปรุงพื้นที่ใต้ทางด่วนจตุรเมืองให้แก่ผู้ค้า</p> <p>(๒) ขอให้ช่วยปรับเปลี่ยนต้นไม้ใหญ่ที่อยู่โดยรอบบริเวณใต้ทางด่วนจตุรเมือง เพื่อให้ผู้สัญจรเห็นตลาดได้ชัดเจน</p> <p>(๓) ขอให้ช่วยเทราดายางในพื้นที่ใต้ทางด่วนให้และหากยังดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ไม่แล้วเสร็จ ขอให้อนุญาตให้ผู้ค้าคืนวันเสาร์และอาทิตย์สามารถตั้งแผงค้าที่คลองถมต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน</p> <p>(๔) ผู้ค้าขอดำเนินการจัดสรรพื้นที่กันเองอย่างเป็นระเบียบ รวมถึงความเหมาะสมของสินค้าแต่ละชนิด</p> <p>(๕) ขอให้จัดรถสุขาให้บริการที่ใต้ทางด่วนจตุรเมือง ๒ คัน และใต้ทางด่วนอรุพงษ์ ๓ คัน</p> <p>(๖) ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดมาดูแลและทำความสะอาดทั้ง ๒ พื้นที่ หลังผู้ค้าทำการค้าเสร็จแล้ว</p> <p>(๗) ขอให้ทำสัญญาระยะเวลาในการจำหน่ายสินค้าเป็นเวลา ๑๕ ปี</p> <p>(๘) ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ออกทางสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์</p> <p>(๙) ข้อเสนอการใช้พื้นที่ใต้ทางด่วนนั้นตรงกับที่กรุงเทพมหานครได้เคยนำเสนอว่าจะให้ผู้ค้าเข้าไปจำหน่ายสินค้าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ หากผู้ค้ายินยอมย้ายออกจากพื้นที่</p> <p>ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าว กรุงเทพมหานครไม่สามารถดำเนินการให้ได้เพราะเห็นว่าพื้นที่ใต้ทางด่วนอยู่ในการดูแลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งต้องนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน อีกทั้ง กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีสถานที่รองรับผู้ค้าแล้วซึ่งมีราคาเช่าแผงไม่แพง เชื่อได้ว่ามีกลุ่มผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหว เนื่องจากเท่าที่ทราบผู้ค้าส่วนใหญ่ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ราย พร้อมให้ความร่วมมือจัดระเบียบมีเพียง ๑๐๐ กว่ารายที่ไม่ให้ความร่วมมือ</p> <p>๒. ความคืบหน้าบริเวณถนนยมราชที่มีการค้าขายคลองถมขณะนี้ผู้ค้ายอมรื้อโครงสร้างที่คลุมถนนสาธารณะออกทั้งหมด และ</p>		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของร.ม.ว.ท. ที่รับผิดชอบ
	<p>ยินดีให้ความร่วมมือไปค้าขายยังจุดที่ทาง กทม.จัดเตรียมไว้ให้</p> <p>๓. สำหรับผู้ค้าในคลองถมที่ค้าขายในตึก/อาคาร ยังขายได้ตามปกติ แต่ที่กรุงเทพมหานครเข้าไปจัดระเบียบคือกลุ่มที่ไปยึดที่สาธารณะ เช่น ถนนหรือทางเท้า</p>		
<p>ตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกกรุงเทพมหานคร)</p> <p>ปัญหาแรงกระเพื่อมของน้ำที่มีผลกระทบต่อตลาดน้ำจากการตรวจสอบและลงพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานคร ขอชี้แจงว่าเนื่องจากคลองผดุงกรุงเกษมไม่มีการเดินเรือสาธารณะ ยกเว้นบริเวณช่วงตัดบริเวณคลองผดุงกรุงเกษมกับคลองแสนแสบ ส่วนเรือที่ทางสำนักการระบายน้ำไปใช้มีความมั่นคงและระดับในคลองผดุงกรุงเกษม สำนักการระบายน้ำได้รักษาระดับน้ำไว้ที่ ๒.๕๐ เมตร</p> <p>กรุงเทพมหานคร (นายอรรถพร สุวัจน์เดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร)</p> <p>๑. สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรียินยอมนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย และเล็งเห็นคุณค่าความงามของคุณค่าคลองและสายน้ำในอดีต โดยฟื้นฟูการจัดตลาดน้ำวิถีไทยคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการดำรงรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย และส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวแบบวิถีไทยมากยิ่งขึ้น</p> <p>๒. แนวคิดการจัดงานคือ การสร้างกิจกรรมให้ผู้คนได้สัมผัสกับวิถีไทยที่เคยเป็นสังคมขาน้ำในอดีต โดยสร้างสรรค์พื้นที่คลองประวัติศาสตร์ใจกลางกรุงให้ชาวตลาดน้ำ ตลาดบกริมน้ำที่มีตัวตนอยู่จริง เป็นกิจกรรมที่ดำเนินอยู่จริงในท้องถิ่นต่างๆ มาเผยแพร่สร้างการรับรู้และตระหนักในคุณค่ามรดกวัฒนธรรม วิถีไทย และสามารถกลับไปเยี่ยมเยือนตลาดเหล่านั้นได้</p> <p>๓. วันเวลา/สถานที่จัดงาน ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ และวันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รวม ๑๘ วัน ตลาดบก เวลา ๑๑.๐๐-๒๐.๐๐ น. และตลาดน้ำ เวลา ๑๕.๐๐-๒๐.๐๐ น.</p> <p>๔. กิจกรรมภายในงาน ภายใต้แนวคิด “๕ ตลาดบก ๖ ตลาดน้ำ” แนวคิดการจัดงานคือ การสร้างกิจกรรมให้ผู้คนได้สัมผัสกับวิถีไทยที่เคยเป็นสังคมขาน้ำในอดีต โดยสร้างสรรค์พื้นที่คลองประวัติศาสตร์ใจกลางกรุงให้ชาวตลาดน้ำ ตลาดบกริมน้ำที่มีตัวตนอยู่จริง เป็นกิจกรรมที่ดำเนินอยู่จริงในท้องถิ่นต่างๆ มาเผยแพร่ สร้างการรับรู้และตระหนักในคุณค่ามรดกวัฒนธรรม วิถีไทยและสามารถกลับไปเยี่ยมเยือนตลาดเหล่านั้นได้ กิจกรรม ๕ ตลาดบก ได้แก่ ตลาด</p>		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของร.ม.ว.ท. ที่รับผิดชอบ
	<p>นางเลิ้ง ตลาดวัดทอง - คลองบางกอกน้อย ตลาดวัดนิมมานรดี ตลาดหัวตะเข้ และตลาดคลองหลวงแพ่ง มีการจำหน่ายสินค้าของดี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตดุสิต เขตพระนคร ผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์ ของดีเครือข่ายการท่องเที่ยว อาทิ ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน-สวนผัก บางแค /หมี่เย็น-ตลาดน้อย /ข้าวเกรียบว่าว-วัดสะพาน/ ขนมเทียน-ตลาดหลวงแพ่ง บริเวณฝั่งทางท่าถนนกรุงเทพฯ กิจกรรม ๖ ตลาดน้ำ ได้แก่ ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ตลาดน้ำวัดสะพาน ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน ตลาดน้ำวัดกำแพง - คลองบางหลวง และตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง และได้รับการสนับสนุนเรือเพิ่มเติมจากวัดประยูรวงศาวาส (ตลาดน้ำเขามอ) มีการจำหน่ายสินค้าทางเรือกว่า ๗๐ ลำ และกิจกรรมสันทนาการทางน้ำ อาทิ การเล่นดนตรีในเรือ การแข่งขันพายเรือ การละเล่นท้องถิ่น เช่น มวยทะเล</p> <p>๕. การเดินทางและการขนส่งได้จัดหาสถานที่จอดรถบริเวณงาน ได้แก่ วัดโสมนัสวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม ริมถนนลูกหลวงและสนามม้าราชตฤณมัยสมาคมเป็นที่จอดรถ จัดรถรับ-ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเจ้าภาพเทคนิคมิวเซียม จัดรถบัสโบราณซานฟราน จำนวน ๒ คัน รับ - ส่ง ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. เส้นทางจากสนามม้าฯ ผ่านถนนนครสวรรค์ - ถนนราชดำเนินกลาง - สะพานมัฆวานฯ ถนนกรุงเทพฯ กลับสู่ถนนนครสวรรค์ จัดเรือเพื่อการสัญจรในคลองผดุงกรุงเกษม ให้บริการประชาชน จากท่าเรือหัวลำโพง - ท่าเรือราชดำเนินนอก มายังบริเวณพื้นที่จัดงาน โดยเรือท้องแบนขนาด ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๔ ลำ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ให้บริการทุก ๑๐ นาที ตลอดระยะเวลาการจัดงาน</p> <p>๖. การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ดังนี้</p> <p>๖.๑) จัดสร้างท่อนลอยน้ำ ความยาว ๒๐๐ เมตร บริเวณหน้าวัดโสมนัสวิหาร ๒ ท่า (๑๐๐ ม. /๕๐ ม.) ฝั่งทำเนียบรัฐบาล ๑ ท่า (๕๐ ม.) รับน้ำหนักได้ ๓๕๐ กก./ตร.ม.</p> <p>๖.๒) จัดสร้างเวที ๓ เวที อยู่ต่อเนื่องกันในลักษณะลดระดับ บนทางเท้าถนนกรุงเกษมต่อเนื่องลงคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพฯ ได้แก่ เวทีเปิดงานเวทีการแสดง ขนาด ๘ ม. x ๖ ม. และเวทีท่อนลอยน้ำ ขนาด ๖ ม. x ๕ ม.</p> <p>๖.๓) การปรับระดับน้ำ และปรับสภาพน้ำในคลองผดุงกรุงเกษม ให้มีความเหมาะสมที่ระดับ ลบ ๒๐ ถึง ลบ ๐๐ จากระดับน้ำทะเล</p> <p>๖.๔) จุดอำนวยความสะดวก ตั้งเต็นท์ที่เชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ ฝั่งถนนลูกหลวง</p> <p>๖.๕) จุดบริการสื่อมวลชน ที่โรงเรียนวัดโสมนัส</p> <p>๖.๖) ชุมนุมผลิตภัณฑ์ตลาดบก ๘๐ ราย บนทางเท้า ถนนกรุงเกษม</p>		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของร.ม.ว.ท. ที่รับผิดชอบ
	<p>๖.๗) จัดทำแผนผังการจัดงาน ขนาด ๖๐ x ๑๑๕ ซม. ติดตั้งทั่วบริเวณงาน และทางสัญจรหลักใกล้เคียง จำนวน ๑๐ ป้าย</p> <p>๖.๘) แผนผังเชื่อมโยงตลาดน้ำกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ขนาด ๖๐ x ๑๑๕ ซม. ติดตั้งทั่วบริเวณงาน และทางสัญจรหลักใกล้เคียง จำนวน ๑๐ ป้าย</p> <p>๖.๙) จัดทำป้ายชี้ทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ย่านนางเลิ้ง ขนาด ๓๔ x ๒๒ ซม. จำนวน ๕๐ ป้าย</p> <p>กรุงเทพมหานคร (นางสาวปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร)</p> <p>โครงการตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม เป็นการจำลองตลาดดั้งเดิมของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/นักท่องเที่ยวได้รู้จักตลาดต่าง ๆ และกลับไปท่องเที่ยวในสถานที่จริงต่อไป โดยจัดเป็น “๕ ตลาดบก ๖ ตลาดน้ำ”</p> <p>ประเด็นเพิ่มเติมในการดำเนินโครงการตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม เรื่องการรักษาความสะอาดซึ่งได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมผู้ค้าทั้งหมดในการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมทั้งสนับสนุนเรือเก็บขยะ และถังดักไขมัน - การตั้งกองอำนวยการสนับสนุนน้ำในการล้างภาชนะบนบก พร้อมทั้งแจกถุงขยะให้ผู้ค้าทุกราย - การใช้วัสดุ/ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ภาชนะที่ทำจากมันสำปะหลัง กระจกจากวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น - ผู้ค้าประกอบการตามแบบวิถีชีวิตทางน้ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>กรณีทางกลุ่มผู้ค้าคลองถมที่มีการร้องเรียนเข้ามา พยายามเน้นการเจรจา ชี้แจงความเข้าใจ อาจจะชี้แจงผ่านสื่อได้ยิ่งดี</p>		
<p>การกำจัดขยะของกรุงเทพมหานคร (ศูนย์กำจัดขยะหนองแขม)</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นายชาติรี วัฒนขจร ผู้อำนวยการกองโรงงานกำจัดขยะมูลฝอย)</p> <p>กรุงเทพมหานครมีจำนวนขยะเฉลี่ย ๙,๙๐๐ ตันต่อวัน โดยดำเนินการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ ร้อยละ ๘๘ และนำไปทำ ปุ๋ยหมัก ร้อยละ ๑๒</p> <p>กรุงเทพมหานครได้กำหนดแนวนโยบายการจัดการขยะโดยลดการฝังกลบเพื่อนำขยะบางส่วนมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า และได้ลงนามสัญญาจ้างบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดำเนินการ</p>	<p>สถ. , ยผ. กทม.</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของร.ม.ว.ท. ที่รับผิดชอบ
	<p>- ลงทุนก่อสร้างโรงงานเตาเผาขยะและติดตั้งเครื่องจักรต่าง ๆ ในที่ดินของกรุงเทพมหานคร ๓๐ ไร่ เป็นเงินลงทุนรวม ๙๖๐ ล้านบาท</p> <p>- บริหารจัดการเดินระบบ เมื่อรับมรดกฝอยเข้ากำจัด ในราคา ๙๗๐ บาทต่อตัน ระยะเวลาดำเนินการ ๒๐ ปี นับจากวันเริ่มเดินระบบเป็นวงเงินรวม ๒,๑๗๓,๘๐๘,๕๐๐.-บาท การคำนวณค่าบริหารจัดการเดินระบบที่เอกชนดำเนินการ จำนวน ๙๗๐ บาทต่อตัน ซึ่งคำนวณจาก ๑) ค่าเครื่องจักร ๒) ค่าติดตั้งอุปกรณ์ ๓) ค่าก่อสร้าง ๔) ดอกเบี้ย และ ๕) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ</p> <p>การดำเนินงานดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม และสามารถได้ประโยชน์จากการเผาผลาญกลับคืนมาในรูปของพลังงานไฟฟ้า โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ ๘ MW ใช้จำนวนขยะผลิตไฟฟ้า ๓๐๐ ตันต่อวัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๖๘ เร็วกว่าแผนงานร้อยละ ๑๕ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ตุลาคม ๒๕๕๘</p> <p>ทั้งนี้ ไฟฟ้าที่ผลิตได้ร้อยละ ๘๐ จะขายให้การไฟฟ้านครหลวง ส่วนที่เหลือร้อยละ ๒๐ จะใช้ภายในโรงงานเตาเผาขยะ</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปรึกษาหารือ/ประสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองท้องถิ่น</p>		
การดำเนินงานกรณีห้างนิวเวิลด์	<p>กรุงเทพมหานคร (นายสมชัย ไตรพิทยากุล ผู้อำนวยการเขตพระนคร)</p> <p>อาคารห้างสรรพสินค้า นิวเวิลด์ ได้ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ต่อมาได้ทำการต่อเติมอาคารจาก ๔ ชั้น เป็น ๑๑ ชั้น โดยมีได้รับอนุญาต ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้รื้อถอนอาคารในส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตคือตาดฟ้าของอาคารชั้น ๔ ถึงชั้น ๑๑ และรื้อถอนเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>ขณะนี้อาคารห้างสรรพสินค้า นิวเวิลด์ ตกอยู่ภายใต้การพิทักษ์ทรัพย์ สำนักงานเขตพระนครจึงได้มีหนังสือประสานเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้ทำการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารในเรื่อง ๑) กำลังอัดของคอนกรีต ๒) คุณภาพคอนกรีต ๓) ส่วนประกอบคอนกรีต และ ๔) ปริมาณคลอไรด์ ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ทั้งนี้ สำนักเขตพระนครได้ดำเนินการปิดกั้นทางเข้าออกอย่างถาวรเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าไปในอาคาร</p>		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของร.ม.ว.ท. ที่รับผิดชอบ
กรณีเหตุไฟไหม้ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่	<p>เหตุการณ์ไฟไหม้ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (SCB park) ซึ่งมีผู้เสียชีวิต คือ นายเดชา ดั่งวงชนะ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตหลักสี่ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถและมีความรู้ในการดับเพลิง แต่ส่วนหนึ่งอาจจะพยายามเข้าไปถึงที่เกิดเหตุให้ได้ ประกอบกับควันจำนวนมากและออกซิเจนที่มีจำกัด</p> <p>จากการลงพื้นที่ในวันเกิดเหตุ พบว่าเครื่องมือในการดับเพลิงนั้นมีเพียงพอและเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว แต่การดับไฟที่ดีจะต้องเกิดจากการออกแบบระบบที่ดีของตัวอาคาร ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ดับเพลิง</p> <p>กรุงเทพมหานคร (พล.ต.ต. วิชัย ลังษ์ประไพ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวว่า จากการรายงานข่าวของสื่อมวลชนได้มีการอ้างว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าที่เกิดเหตุล่าช้า แต่ความเป็นจริงแล้วหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าที่เกิดเหตุทันที แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารฯไม่ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าด้านในพื้นที่ โดยอ้างว่าระบบสปริงเกอร์ในอาคารสามารถดับไฟเองได้ จนไม่สามารถควบคุมเพลิงได้จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไป ประเด็นนี้เป็นข้อจำกัดที่เราไม่สามารถปฏิบัติงานได้</p> <p>สำหรับรถกระเช้าสูง ๓๐ เมตรทาง กรุงเทพมหานครมีอยู่ ๑ คัน จากเหตุดังกล่าวปัญหาคือรถไม่สามารถตั้งฐานยึดได้และการสนับสนุนพื้นที่ต่างจังหวัดทางกรุงเทพมหานครได้มีการสนับสนุนโดยตลอด</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองไปศึกษาดูกฎหมายเกี่ยวกับผังเมืองในการนำรถดับเพลิงเข้าไปยังสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างสะดวก จากกรณีดังกล่าวพบว่ารถดับเพลิงไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมเพลิงได้สะดวกเนื่องจากถนนเป็นซอยขนาดเล็ก รวมถึงการศึกษาการออกแบบการสร้างอาคารสูงซึ่งต้องมีพื้นที่สำหรับตั้งฐานของรถดับเพลิงขนาดใหญ่จึงจะเหมาะสม และศึกษาระบบน้ำในอาคาร (สปริงเกอร์) หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ทำอย่างไรหรือใช้ระบบใดเพื่อให้ระบบน้ำปล่อยน้ำได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ขอความร่วมมือทางกรุงเทพมหานครและกรมโยธาธิการและผังเมือง สํารวจอาคารสูงในจังหวัดต่าง ๆ และรถดับเพลิงในท้องถิ่น/รถกระเช้ามีความสูงมากน้อยแค่ไหน เตรียมความพร้อมอย่างไร รวมถึงระบบน้ำในการดับเพลิงของอาคารตีมากน้อยเพียงใด</p>	<p>ยผ. , ปภ. กทม.</p> <p>ยผ.</p> <p>ยผ. , กทม.</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	<p>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)</p> <p>กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะเร่งด่วนในพื้นที่ ๒ จังหวัด คือ จังหวัดสงขลาและจังหวัดมุกดาหารให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ และระยะถัดไปอีก ๔ จังหวัด คือ จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด และจังหวัดหนองคายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการจัดทำร่างผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะเร่งด่วนทั้ง ๒ จังหวัดเสร็จแล้ว ยกเว้นเรื่องโซนอุตสาหกรรมต้องรอพิจารณาความชัดเจนที่ต้องออกแบบเพิ่มเติม</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมพื้นที่ที่เหมาะสมจะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) พิจารณาพร้อมเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดูแลพื้นที่ป่าสงวน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดูแล สปก. และตรวจเช็คสถานะของที่ดินให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความครอบครองของใคร ถ้าหากจะดำเนินการในพื้นที่เหล่านั้นจะต้องใช้งบประมาณเยียวยาเท่าใด ให้สำรวจข้อมูลว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร พยายามหาพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาน้อยที่สุด เพื่อจะได้นำไปหารือกับท่านรองนายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ต่อไป</p> <p>๒. ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมพร้อมดำเนินการสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว</p>	<p>สบจ.สป. ยผ. , กพภ. , กปภ.</p>	<p>-ผู้ช่วยเลขาธิการรมว.มท. (นายจาตุร อภิชาติบุตร)</p>
การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน	<p>กรมที่ดิน (นายสุจิต จงประเสริฐ รองอธิบดีกรมที่ดิน)</p> <p>รายงานความก้าวหน้า ๔ จังหวัด ได้ประสานงานกับจังหวัดพื้นที่ดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑. จังหวัดเชียงใหม่ (เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ สำนักงานที่ดินจังหวัด) รายงานว่าได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อราษฎรผู้ครอบครองเสร็จสิ้นแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและประมวลผลเพื่อนำส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการต่อไป</p> <p>๒. จังหวัดชุมพร (หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักงานที่ดินจังหวัด) รายงานว่าได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบรายชื่อราษฎรผู้ครอบครองเสร็จสิ้นแล้ว และได้จัดส่งสำเนาแบบสำรวจให้ฝ่ายเลขานุการฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘</p>	<p>ทด.</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของร.ม.ว.ท. ที่รับผิดชอบ
	<p>๓. จังหวัดนครพนม (หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักงานที่ดินจังหวัด) รายงานว่าได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบรายชื่อราษฎรผู้ครอบครองเสร็จสิ้นแล้ว และได้ส่งแบบสำรวจให้ฝ่ายเลขานุการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘</p> <p>๔. จังหวัดมุกดาหาร (เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ สำนักงานที่ดินจังหวัด) รายงานว่าได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบรายชื่อราษฎรผู้ครอบครองเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องในแบบสำรวจ</p> <p><u>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>ขอให้กรมที่ดินรวบรวมข้อมูลทั้ง ๔ จังหวัดในพื้นที่เป้าหมายในเชิงข้อมูลที่สามารถตัดสินใจได้ เช่น พื้นที่บุกรุก/พื้นที่ครอบครอง/พื้นที่ถือสิทธิถูกต้อง/ไม่ถูกต้องจำนวนเท่าใดแล้วสามารถนำเสนอเป็นภาพสีให้ชัดเจน และประสานเลขานุการรัฐมนตรีเพื่อนัดวันประชุมหารือในประเด็นดังกล่าวต่อไป ก่อนที่จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาต่อไป</p>		

สำนักนโยบายและแผน สป.

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.